

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  
\*\*\*\*\*

**สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบรรลือ ปวนเอ้ย	ประธานสภาเทศบาล	บรรลือ ปวนเอ้ย	
๒	นายประเสริฐ คำเวียงสา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ประเสริฐ คำเวียงสา	
๓	นายประสพ ผัสดี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ประสพ ผัสดี	
๔	นายองอาจ คำเมืองมูล	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	องอาจ คำเมืองมูล	
๕	นายผจญ จากำมา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ผจญ จากำมา	
๖	นายสมคิด ดอกเกี้ยง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	สมคิด ดอกเกี้ยง	
๗	นางแสงแก้ว กุดน่าน้อย	เลขานุการสภาเทศบาล	แสงแก้ว กุดน่าน้อย	

**ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

๑.นางศรีมัย สายัญ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ลา
๒.นายจිරศักดิ์ ธนุมาศ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ลา
๓.นายปรีชา สุริยะแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ลา

หมายเหตุ: สมาชิกสภาเทศบาลว่างลง ๒ ตำแหน่ง เนื่องจากเสียชีวิต และลาออก ยังไม่มีการเลือกตั้งซ่อม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรพล เหลืองสกุล	รองนายกเทศมนตรีฯ	สุรพล เหลืองสกุล	
๒	นายวิชัย กุดน่าน้อย	รองนายกเทศมนตรีฯ	วิชัย กุดน่าน้อย	
๓	นายเจริญศักดิ์ สุวรรณษา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	เจริญศักดิ์ สุวรรณษา	
๔	นางภาวิณี รัตนตยวรา	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	ภาวิณี รัตนตยวรา	
๕	นางวนิดา ยัพวัฒนพันธ์	ปลัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ	วนิดา ยัพวัฒนพันธ์	
๖	พันจ่าเอกกิตติ พลดีบ	รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ	กิตติ พลดีบ	
๗	นางสาวผ่องศรี วันแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ผ่องศรี วันแก้ว	
๘	นางสาวนันทิพร ใจเที่ยงตรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	นันทิพร ใจเที่ยงตรง	
๙	นางสาวดรุณี อุเงิน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ดรุณี อุเงิน	
๑๐	จ่าเอกสุทัศน์ แพทยา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	จ่าเอกสุทัศน์ แพทยา	
๑๑	นายวีรศักดิ์ แจ้งใจ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	วีรศักดิ์ แจ้งใจ	
๑๒	นางสาววราพร ศรีเจริญ	นิติกร	วราพร ศรีเจริญ	
๑๓	นางสาวบุญภา ขุนเตรียม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	บุญภา ขุนเตรียม	
๑๔	นางจิระเพรียว แสงแป้น	นักทรัพยากรบุคคล	จิระเพรียว แสงแป้น	
๑๕	นางสาวเบญจมาศ เป็กกันใจ	นักพัฒนาชุมชน	เบญจมาศ เป็กกันใจ	
๑๖	นางสุรรัตน์ การปักษ์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สุรรัตน์ การปักษ์	
๑๗	นางสาวปณิตดา เฟ็งสิน	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	ปณิตดา เฟ็งสิน	
๑๘	นางสาวปาริฉัตร เรืองทอง	พนักงานจ้างเหมาธุรการ	ปาริฉัตร เรืองทอง	

**ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายวีระชัย เองชฎีกุล	นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ	ติดราชการ
๒. นางสาวนุชศรา จาอาบาล	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ลา

**ผู้สังเกตการณ์**

๑. นายคมสัน ใจป้อ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
-------------------	----------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลห้วยอ้อ มาพร้อมกันครบองค์ประชุม นางสาวแสงแก้ว กุดน่าน้อย ในฐานะเลขานุการเทศบาลฯ จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งเรียนเชิญรองประธานสภาฯ จุฑธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**เรื่องที่ ๑** ในวันนี้มีเมื่อแจ้งให้สมาชิกสภาทราบว่ามีสมาชิกสภา ๓ ท่าน ได้ยื่นหนังสือขอลาเนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว และลาเพื่อไปพบแพทย์ตามนัด จึงมีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน ๗ ท่าน

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒**

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณารายงานการประชุม ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ เพื่อจะได้มีการขอแก้ไขต่อไป...ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ ๗ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา**

ประธานสภาฯ เรื่อง ญัตติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีได้อธิบายหลักการและเหตุผล

นายสุรพล เหลืองสกุล ตามที่ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ได้ตั้งงบประมาณในแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

นายเทศมนตรี

๑.โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์และก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน ขนาดกว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลห้วยอ้อกำหนด ตั้งไว้ ๑๖๑,๐๐๐ บาท

๒.โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงกรองน้ำประปาหน้าว่าการอำเภอ ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำโรงกรองน้ำประปา ขนาดกว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลห้วยอ้อกำหนด ตั้งไว้ ๑๐๖,๐๑๐๐ บาท

ซึ่งกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบและประมาณการราคางานก่อสร้างพบว่า โครงการดังกล่าวข้างต้นงบประมาณไม่เพียงพอ จึงปรับลดจำนวนห้องน้ำลง ทำให้ลักษณะและปริมาณงานบางส่วนลดลง ประมาณราคานั้นยังคงเดิม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอให้ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันพิจารณาการอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประกอบงบประมาณกองกองช่าง ผมในฐานะประธานสภาฯ ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดทำประมาณราคาให้ถูกต้องงบประมาณเพียงพอ เพื่อที่จะไม่เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ต้องมาขอเปลี่ยนแปลงต่อสภาบ่อยครั้ง แทนที่โครงการจะเดินหน้าแต่กลับต้องมาเริ่มใหม่ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ...ขอเชิญ สท. ประเสริฐ คำเวียงสา

นายประเสริฐ คำเวียงสา

อยากสอบถามว่าการที่ลดจำนวนห้องน้ำลงเป็น ๓ ห้อง หายไป ๒ ห้อง จะมีการตั้งงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่

รองนายกเทศมนตรี

ตามที่ช่างได้ดำเนินการประมาณราคาห้องน้ำใหม่ได้มีการปรึกษากำนันตำบลห้วยอ้อแล้ว หากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถลดจำนวนห้องลงได้ เนื่องจากเป็นการบริการประชาชนในช่วงระยะเวลาที่มีการประชุมเท่านั้น ไม่ได้มีไว้บริการทั่วไป จึงเพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชนแล้ว ส่วนโครงการที่ ๒ มีการลดพื้นที่ดำเนินการให้เล็กลง ลดจำนวนห้องน้ำลงเป็น ๒ ห้อง

นายประเสริฐ คำเวียงสา

สอบถามเพิ่มว่าโครงการที่ ๒ เป็นพื้นที่เดิมที่ดำเนินการหรือไม่

รองนายกเทศมนตรี

โครงการที่ ๒ จัดทำโครงการที่โรงกรองน้ำประปาหน้าอำเภอ ซึ่งเดิมมีห้องน้ำอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปใช้ได้ เมื่อมีการก่อสร้างใหม่จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการด้วย

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันพิจารณาการอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประกอบงบประมาณกองกองช่าง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่...หากไม่มีผมขอมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประกอบงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒ โครงการ เห็นชอบ ๗ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนได้ฝากปัญหาความเดือดร้อนมาแจ้งให้คณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไข ผมมีเรื่องที่จะปรึกษากรณีที่วัดศรีดอนคำได้แจ้งความประสงค์จะปรับปรุงฌาปนสถานในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงที่นั่งพระสงฆ์ว่าจะสามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่ เมื่อใดจะสามารถดำเนินการได้

นางวนิดา ยัพัฒน์พันธ์ ขอชี้แจงว่า กรณีฉาปนสถานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ตั้งอยู่บนที่สาธารณประโยชน์ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยอ้อ มีอำนาจกำกับดูแลที่สาธารณประโยชน์ร่วมกับอำเภอเมือง ในทางการพัฒนาพื้นที่เทศบาล มีอำนาจในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่สาธารณะตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ส่วนกรณีที่วัดศรีดอนคำต้องการเข้ามา ปรับปรุงฉาปนสถาน ซึ่งมีทรัพย์สินบางอย่างอยู่ในอำนาจของเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อน จึงจะเข้าดำเนินการได้ และต้องมีการจัดทำแบบและ ประมาณการราคางานก่อสร้างด้วย เนื่องจากมีบางส่วนต้องเข้ามาดำเนินการในงาน โครงสร้างเดิมซึ่งเทศบาลเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน อาจมีผลกระทบต่องานโครงสร้างต้องมีช่าง เป็นผู้ประเมินโครงสร้าง และจะต้องนำมาเข้าสภาเทศบาลเพื่อรับเป็นทรัพย์สิน เพื่อ อนาคตหากมีการชำรุดบกพร่อง จะได้ใช้งบประมาณของเทศบาลให้การปรับปรุงดูแลรักษา ทรัพย์สินต่อไป

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ สท.ประเสริฐ คำเวียงสา

นายประเสริฐ คำเวียงสา อยากสอบถามว่าโรงเรียนเทศบาลมีนักเรียนในเขต กับเด็กนักเรียนนอกเขต มี จำนวนเท่าใดมีการได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างไรหรือไม่

ผอ.กองการศึกษา กรณีการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กทุกคนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นไม่ว่าเด็กในเขต หรือเด็กนอกเขตไม่มีความแตกต่าง แต่ ในส่วนของงบประมาณกรมจัดสรรตามจำนวนนักเรียนที่ได้รายงานผ่านระบบงาน ตัด ยอดนักเรียน ณ ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี และการตั้งงบประมาณและการจัดสรร งบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด ไม่มีการแยกว่านักเรียนในเขตหรือ นอกเขตเอาตัวนักเรียนเป็นเกณฑ์นักเรียนหนึ่งคนจะต้องเข้าเรียนได้ ๑ โรงเรียนเท่านั้น

ปลัดเทศบาลฯ งบประมาณของโรงเรียน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง ทางโรงเรียนเทศบาลต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อที่จะเบิกจ่ายงบประมาณ ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ว่าจะจัดกิจกรรมโครงการอะไรบ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ เช่นโครงการอาหารกลางวัน การใช้จ่ายเงินรายหัว งบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่ กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณ และจ่ายสนับสนุนให้กับโรงเรียนไปแล้ว ไม่ใช่แต่ เพียงโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน ซึ่งในระหว่างนี้สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่เข้าตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนทั้ง โรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อยู่ ระหว่างดำเนินการตามข้อสังเกตขอแนะนำเรียนให้สมาชิกสภาได้เข้าใจ

- ประธานสภาฯ ผมขอเสริมเกี่ยวกับงานประเพณี โครงการงานประเพณีหนึ่งปีของท้องถิ่นเรามี ๓ ครั้ง ประชาชนไม่เข้าใจว่ากว่าจะได้งบประมาณต้องมีการเขียนโครงการเข้ามาเพื่อของบประมาณ เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติของประชาชน เดิมที่เทศบาลได้ปฏิบัติมาประชาชนอาจจะไม่ทราบว่ามีขั้นตอนการเบิกจ่ายอย่างไร เพียงแต่เมื่อจัดกิจกรรมมีหน้าที่มารับเงินสนับสนุนแล้วไปดำเนินการ ซึ่งเทศบาลถูกหักหักวงจากสตง.อยู่ทุกปี สตง.เน้นแต่เรื่องความถูกต้อง ส่วนประชาชนเน้นถูกใจ อยากรักดีขอให้ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา ได้ทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบด้วย มีสมาชิกสภาท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่... สท.สมคิด ดอกเกียง
- นายสมคิด ดอกเกียง ผมได้รับเรื่องจากประชาชนเรื่องน้ำประปาซึ่งมีผู้ใช้น้ำมีน้ำขุ่น ซึ่งเป็นอยู่ประจำ และได้พูดในสภาแห่งนี้หลายครั้งอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องว่าจะมีการแก้ไขปัญหายังไงได้บ้าง
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่... สท.ผจญ จากำมา
- นายผจญ จากำมา ผมได้รับฝากจากคณะกรรมการหมู่บ้านกรณีที่มีการก่อสร้างรั้วศาลาหมู่บ้าน ๑๐ พบว่ามีความสูงและทึบ และมีบางช่วงที่ไม่ได้ทำรั้ว อยากทราบว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
- รองนายกเทศมนตรีฯ สำหรับเรื่องน้ำประปาในระหว่างนี้มีการซ่อมแซมท่อประปาซึ่งเป็นท่อใหญ่ทำให้เกิดน้ำขุ่น และมีการปิดน้ำหลายครั้ง เพราะมีการแตกในจุดเดียวกัน ๒ ครั้งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทางเทศบาลได้ประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบในระดับหนึ่งแล้ว ส่วนเรื่องรั้วศาลาหมู่บ้านที่ ๑๐ เทศบาลได้รับความต้องการจากประชาชนผ่านการประชาคม และได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านหลายครั้งให้มาปรึกษากะกับการออกแบบแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ขึ้นมาแจ้งความประสงค์จะทำแบบใด จึงได้ใช้แบบที่เป็นมาตรฐานที่ ก่อนที่จะดำเนินการได้แจ้งในที่ประชุมหมู่บ้านหลายครั้ง ไม่มีผู้ใดทักท้วง สำหรับในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นที่ดินของบุคคล และทางประชาชนได้มีการขอเกี่ยวกับทางออกสู่ที่นาของประชาชนด้านหลังหากปิดจะเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หากจะมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรจะได้หารือแก้ไขในอนาคตต่อไป
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่... สท.แสงแก้ว กุดน่าน้อย
- น.ส.แสงแก้ว กุดน่าน้อย ประชาชนบ้านคอกช้าง ผู้ใช้น้ำประปาเทศบาล ได้เรียนสอบถามว่าพนักงานที่ไปจดมาตรน้ำได้เข้าไปจดจริงหรือไม่ หรือนั่งเทียน เพราะประชาชนกลัวว่าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหาไม่ได้มีการไปจดจริง ขอฝากในส่วนผู้กำกับดูแลได้สอบถามและกำชับพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำไม่ใช่แต่ในส่วนที่บ้านคอกช้าง แต่ขอให้กำชับทุก ๆ คนที่ทำหน้าที่ด้วย

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา และผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ...หากไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นในการประชุมวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับวันนี้ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น

ลงชื่อ                      แสงแก้ว กุดนาน้อย                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวแสงแก้ว กุดนาน้อย)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ

**คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว**

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ    ประเสริฐ คำเวียงสา  
(นายประเสริฐ คำเวียงสา)

ลงชื่อ    สมคิด ดอกเกี้ยง  
(นายสมคิด ดอกเกี้ยง)

ลงชื่อ    ผจญ จากำมา  
(นายผจญ จากำมา)

ลงชื่อ    จีรศักดิ์ ธนูมาศ  
(นายจีรศักดิ์ ธนูมาศ)

ลงชื่อ    ประสพ ผัสดี  
(นายประสพ ผัสดี)

**สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว**

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

บรรลือ ปวนอ้าย  
(นายบรรลือ ปวนอ้าย)

ประธานสภาเทศบาล